

Số: 128 /KH-CTHADS

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 02 năm 2019

## KẾ HOẠCH

### **Công tác năm 2019 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế**

Thực hiện Kế hoạch số 1723/KH-TCTHADS ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc chỉ đạo giải quyết thi hành án thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng;

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-TCTHADS ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về Kế hoạch công tác năm 2019 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng;

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn (ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-TCTHADS ngày 10/01/2019 của Tổng Cục Thi hành án dân sự)

Thực hiện Quyết định số 1020/QĐ-CTHADS ngày 04/10/2018 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 950<sup>A</sup>/QCLN/CTHADSLS-NHNNCNLS ngày 30/11/2015 về phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Lạng Sơn và NHNN Chi nhánh Lạng Sơn trong công tác Thi hành án dân sự;

Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế xây dựng Kế hoạch công tác của Tổ năm 2019 như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 của Tổ công tác phải đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống từ Cục đến các Chi cục

Thi hành án dân sự; phát huy có hiệu quả mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn; phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tính chủ động của các thành viên Tổ công tác.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Công tác rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo**

*Nhiệm vụ 1:* Yêu cầu các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh thống kê số liệu và báo cáo kết quả thi hành án dân sự có đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Kết quả thực hiện: Ban hành công văn chỉ đạo, yêu cầu báo cáo

Thời gian thực hiện: Trong tháng 02/2019

*Nhiệm vụ 2:* Rà soát, tổng hợp, thống kê số liệu và báo cáo theo định kỳ hàng Quý và báo cáo đột xuất khi có sự chỉ đạo của Tổng Cục và Lãnh đạo Cục.

Kết quả thực hiện: Danh sách rà soát, tổng hợp theo biểu tổng hợp do Tổng Cục chỉ đạo

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

+ Đối với án tín dụng, ngân hàng: Báo cáo định kỳ hàng Quý (06 tháng, 09 tháng, 10 tháng và 1 năm) thực hiện trước ngày 01 của tháng kế tiếp với Quý báo cáo (01/4, 01/7, 01/8 và 01/10).

*Nhiệm vụ 3:* Yêu cầu Chi Cục THADS các huyện, thành phố rà soát, báo cáo, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị Quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Thời gian thực hiện: 06 tháng, 01 năm (trước ngày 01/4/2019; 01/10/2019).

### **2. Công tác phối hợp, chỉ đạo**

*Nhiệm vụ 1:* Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn để tiếp tục triển khai việc thực hiện cóa hiệu quả Nghị quyết 42/2017/QH14; Chỉ thị 32/CT-TTg về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quy chế phối hợp liên ngành số 950<sup>A</sup>/QCLN/CTHADSLN-NHNNCNLS ngày 30/11/2015 ký giữa Cục THADS tỉnh Lạng Sơn và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp hoặc tổ chức cuộc họp

Thời gian thực hiện: Khi cần thiết

*Nhiệm vụ 2:* Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thuộc Cục, để giải quyết kịp thời các văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự đối với các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng,

ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Cục thi hành án dân sự, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, những vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Kết quả thực hiện: Tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc, văn bản chỉ đạo, báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Tổng Cục

Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị, yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết

*Nhiệm vụ 3:* Phối hợp với Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo để giải quyết hoặc chỉ đạo kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Kết quả thực hiện: Tham gia các cuộc họp, đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc

Thời gian thực hiện: Khi cần thiết hoặc có đề nghị

*Nhiệm vụ 4:* Chủ động tham mưu với Lãnh đạo Cục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn trong tổ chức thi hành án để tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án đạt hiệu quả.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp hoặc tham gia các cuộc họp

Thời gian thực hiện: Khi cần thiết

*Nhiệm vụ 5:* Tổ chức họp bàn để kịp thời có biện pháp kiên quyết chỉ đạo thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Kết quả thực hiện: Các cuộc họp của Tổ công tác

Thời gian thực hiện: *mỗi Quý một lần hoặc khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.*

### **3. Công tác kiểm tra**

Thực hiện theo Kế hoạch làm việc, Kế hoạch kiểm tra hoặc khi cần thiết kiểm tra đối với những vụ việc thi hành án lớn và giá trị phải thi hành cao các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Kết quả thực hiện: Kiểm tra, nghiên cứu trực tiếp các hồ sơ về một số Chi cục trực thuộc có số lượng thụ lý cả về thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng tại Chi cục THADS thành phố Lạng Sơn, Chi cục THADS huyện Cao Lộc, Chi cục THADS huyện Hữu Lũng.

Lồng ghép trong đợt kiểm tra toàn diện năm 2019 theo Kế hoạch đối với một số hồ sơ thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế có giá trị tiền, tài sản phải thu hồi lớn trong toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

Trên cơ sở báo cáo của các Chi cục, kết quả kiểm tra Tổ công tác thực hiện phân tích, đánh giá các vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng chưa tổ chức thi hành xong và những vụ việc có khó khăn phức tạp báo cáo Lãnh đạo Cục để có sự chỉ đạo kịp thời.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án và Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt để Chấp hành viên và công chức trong đơn vị thống nhất nhận thức về yêu cầu thực tiễn của công tác thi hành án các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

3. Trách nhiệm cụ thể của các thành viên Tổ công tác thực hiện theo sự phân công của Tổ trưởng.

4. Kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành và nguồn kinh phí khác (nếu có).

#### Nơi nhận:

- Tổng Cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- NHNN chi nhánh Lạng Sơn (để phối hợp);
- Chi Cục THADS các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Các thành viên của Tổ công tác (để thực hiện);
- Lưu: VT, NV.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Hữu Tài**